

## ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

### เรื่อง รับผิดชอบการเลือกตั้งพรรคสาธารณชน

ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการเลือกตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคสาธารณชน ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒/๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคสาธารณชน ดังนี้

#### นโยบายของพรรคสาธารณชน

พ.ศ. ๒๕๕๑

#### นโยบายด้านการเมือง

##### เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

พรรคสาธารณชนมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปยึดมั่นระบบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดถือรัฐธรรมนูญ

พรรคสาธารณชนเล็งเห็นในคุณค่าและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ (Constitution) ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มุ่งเน้นที่จะยึดถือและเคารพทบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งจะส่งเสริมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเสมอภาคกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และวิญญูชนโดยทั่วไป เพื่อความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกัน

##### สนับสนุนองค์กรทางการเมือง

ส่งเสริมให้การเมืองเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และความมุ่งหวังของประชาชน จะให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม คณะ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีเป้าหมายให้กลุ่ม คณะ หรือองค์กรต่าง ๆ มีหน้าที่หลักในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ความสำคัญกับหน่วยงานระดับหมู่บ้าน ตำบลและชุมชนต่าง ๆ

เพราะการสร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชาติ ต้องเริ่มจากกลุ่ม ชุมชนเล็ก ๆ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค แล้วค่อยขยายตัวระดับประเทศ

### นโยบายด้านการปกครอง

#### มุ่งมั่นการกระจายอำนาจ

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการเมือง การปกครองและการคลัง ไปสู่ระดับหมู่บ้าน ตำบล ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการตัดสินใจ ในการปกครองตนเอง และการพัฒนาไปสู่เป้าหมายร่วมกันของคนในชุมชนและท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีการดำรงชีวิตประจำวันของท้องถิ่น และการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยอย่างเป็นบูรณาการ

#### บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะรักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างจริงจัง และเป็นธรรม

#### เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยจะปลูกฝังจิตสำนึกของข้าราชการให้มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระบวนการที่รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยประชาชน และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจะส่งเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการและความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

พรรคสาธาณชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง สามารถสนองตอบต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้

## นโยบายด้านเศรษฐกิจ

### รักษาเสถียรภาพการเงิน

พรรคสาธารณชนมีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น หากมิได้ดำเนินไปภายใต้การดูแลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดแล้ว การเจริญเติบโตดังกล่าวย่อมไม่อาจเป็นไปอย่างยั่งยืนและอาจก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจจากทั้งภายในและต่างประเทศขึ้นได้ จึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการใช้มาตรการทางการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งในด้านเสถียรภาพของระดับราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศควบคู่กับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของแต่ละท้องถิ่น

### รักษาวินัยการคลัง

พรรคสาธารณชนเชื่อมั่นว่าการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการใช้วินัยทางการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจะเน้นดำเนินมาตรการการคลังเพื่อสังคมเพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาส และกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและการคลังไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

### พัฒนาการเกษตร

พรรคสาธารณชนจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้านผลผลิตทางการเกษตร ก่อนจะออกจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการแปรรูปสินค้าด้านการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การดำรงชีวิตแบบพอเพียงอย่างเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันสร้างสหกรณ์ หรือกลุ่มฟู้ดอาชีฟ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ จะให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างของการเกษตร อุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อพาณิชย์กรรมควบคู่ไปกับการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเล็งเห็นความจำเป็นของการผสมผสาน และพัฒนาแนวคิดการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาวิทยาศาสตร์ การเกษตร การพัฒนาการสะสมองค์ความรู้และสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การพัฒนา

และคุ้มครองพันธุ์ การพัฒนาดิน และการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งระบบการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยการปฏิรูปที่ดินโดยจะกระจายโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

#### ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม

พรรคสาธาณชนให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ โดยจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างครบวงจร ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก โดยจะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ การลดต้นทุนการผลิต การจัดการมลพิษและการรักษาสภาพแวดล้อม การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต การสร้างชื่อทางการค้าและการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน

#### ยกเว้นภาษีการนำเข้าวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการส่งออกบางประเภทที่เป็นธุรกิจของคนไทย

เพื่อส่งเสริมการส่งออกและสนับสนุนการจ้างแรงงานภายในประเทศ รัฐต้องยกเว้นภาษีการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจการส่งออก และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมมีกำลังในการจ้างแรงงานในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาคนว่างงานและส่งเสริมธุรกิจที่เป็นของคนไทย

#### จัดระบบบริการและเพิ่มประสิทธิภาพทางพาณิชย์กรรม

พรรคสาธาณชนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของการประกอบพาณิชย์กรรมและการให้บริการ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกอบพาณิชย์กรรมและการให้บริการ รวมทั้งจะส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการเข้าสู่ตลาดและความสะดวกในการเข้าถึงการบริการของธุรกิจ สำหรับกิจกรรมบริการด้านการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูงนั้น จะสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของการเข้ามาใช้บริการจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างมีสมดุลที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีงาม

#### สนับสนุนการส่งออก

พรรคสาธาณชนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสส่งออกสินค้าโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแบบหลายชั้นหลายช่วง จัดให้มีตลาดกลางเกษตรกร พบผู้ค้าต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาสินค้า

ราคาตกต่ำและป้องกันการกดราคาผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งสร้างกระบวนการที่ทำให้การส่งออกต้องผูกขาดกับเอกชนหรือผู้ค้าที่ส่งเสริมและให้เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบและวิธีการด้านการส่งออกเพื่ออำนวยความสะดวกในพิธีการ และระบบต่าง ๆ ให้รวดเร็ว และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้แก่ภาคส่งออก โดยการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรและภาษีศุลกากรให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการผลิต การเร่งรัดกระบวนการคืนภาษีและการชดเชยภาษี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความรวดเร็วในพิธีการส่งออก การจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อการทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น การพัฒนาระบบการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตท่าเรือ ท่าอากาศยานสถานีขนถ่ายสินค้าให้มีความรวดเร็วและโปร่งใส รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในด้านการติดตามแก้ไขปัญหา และการกำหนดทิศทางส่งเสริมภาคการส่งออกอย่างเป็นระบบ และจะสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีอย่างครบวงจร

#### นโยบายด้านสังคม

#### เริ่มสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวเพื่อให้สถาบันชาติมีความเข้มแข็ง

พรรคสาธารณชนเล็งเห็นว่า การสร้างสถาบันชาติให้มีความเข้มแข็ง ต้องเริ่มสร้างที่สถาบันครอบครัว เพราะครอบครัวคือส่วนย่อยของสังคม หากครอบครัวส่วนมากขาดความอบอุ่น ขาดความเข้มแข็ง ก็จะทำให้เกิดปัญหาสังคม หนักถึงความสำคัญของสภาพครอบครัวที่อบอุ่นอันเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานราชการและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อครอบครัว ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการครอบครัว สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย

#### ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก สตรีและคนชรา

พรรคสาธารณชนมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนในการป้องกัน คุ้มครองและฟื้นฟูสวัสดิภาพเด็กและสตรีจากการถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิด หรือถูกล่วงการแก้ไขปัญหาคดีกรรอน สนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรมสันตนาการ การจัดหาอาชีพ การให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ และการผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและคนชรา

### สร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะดูแลฟื้นฟูและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการสวัสดิการสาธาณณะอย่างเป็นธรรม

### เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมโครงสร้างทางสังคมและบริการสาธาณณะที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และจะเคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยสาธาณณะและปัญหาเสพติด

### ส่งเสริมการแพทย์แผนโบราณและขยายการบริการสาธาณสุข

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นจะกระจายการให้บริการสาธาณสุข บุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือการแพทย์ไปยังชนบทห่างไกล การปรับปรุงบริการสาธาณสุข การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอยู่และสุขอนามัยแก่ชาวบ้าน การพัฒนาคุณภาพและควบคุมการประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแพทย์อย่างเคร่งครัด การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน การให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการคิดค้นสูตรยาโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน และกวดขันมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและยา

### อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมบทบาทร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อให้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นสร้างวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและนำศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่การเกิดแหล่งความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยธรรมชาติ

### ทำนุบำรุงศาสนา

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต และสอดแทรกในระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติของทุกศาสนิกชน รวมทั้งส่งเสริมการร่วมกันพัฒนาชาติ พัฒนาจิตใจของประชาชนและชุมชนร่วมกับสถาบันศาสนาอย่างสร้างสรรค์

#### ส่งเสริมการศึกษา

พรรคสาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาต่อการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคนและสังคม รวมทั้งคนพิการจึงมุ่งมั่นที่จะใช้การกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากรทั้งในด้านสุขอนามัยและสภาพจิตใจ ทั้งนี้ จะส่งเสริมการเล่นกีฬาทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬาในโรงเรียน สถานที่ราชการ วัด สวนสาธารณะ รวมทั้งในสถานประกอบการเอกชน

#### คุ้มครองและพัฒนาฝีมือแรงงาน

พรรคสาธารณชนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์และกระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเป็นธรรม ส่งเสริมโดยสร้างมาตรการจูงใจและเคร่งครัดต่อการจัดระบบความปลอดภัยในการทำงาน และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้แรงงาน สนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานมีเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็กและสตรีเป็นลำดับแรก ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความสนใจของแต่ละบุคคล

#### นโยบายด้านการศึกษา

#### กระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน

พรรคสาธารณชนจะมุ่งมั่นที่จะให้คุณภาพทางการศึกษามีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันระหว่างผู้เรียนในเมืองและผู้เรียนในชนบท โดยให้สวัสดิการและเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนที่มีความตั้งใจที่จะทำให้สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่ากับสถาบันทางการศึกษาในเมือง

#### เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ต่อผู้เรียน

พรรคสาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้เข้ารับการศึกษา โดยจะส่งเสริมการเรียน การสอนที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก การจัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสม การจัดหาทุนการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และจัดระบบการแนะแนวการศึกษาตั้งแต่

ในวัยเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของตนได้ สำหรับการศึกษอาบรมในระดับอุดมศึกษาและขั้นสูงขึ้นไปนั้น จะสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายและความมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัย เพื่อให้บัณฑิตที่ผ่านการศึกษาระดับนี้สามารถตอบสนองต่อสังคมและประเทศได้อย่างสูงสุด

#### เพิ่มสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพครูในการสอน

พรรคสาธาณชนมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรมและความเอื้ออาทรต่อผู้รับการศึกษา แก่ครูผู้สอน ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรม วิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยแก่บุคลากรทางการศึกษา จัดสวัสดิภาพและสวัสดิการครู การสนับสนุนให้ประชาชนชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้การศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ครูกลับถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

เพิ่มหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันวิถีการใช้ชีวิตในกระแสโลกได้และพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันต่อเหตุการณ์และการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในเชิงภูมิปัญญาชาวบ้านอีกด้วย

พรรคสาธาณชนมุ่งส่งเสริมให้หลักสูตรการศึกษาประกอบไปด้วยการเรียน การสอน การปฏิบัติที่มีทั้งวิชาการ จริยธรรมและแนวทางการดำรงชีวิต การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำอย่างมีสติและมีเหตุผล รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลปฏิบัติที่แท้จริง ทั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาและประเมินผลการจัดระบบการศึกษา

#### พัฒนาอุปกรณ์การเรียน การสอน

พรรคสาธาณชนมุ่งส่งเสริมการจัดให้มีสถานศึกษาขึ้นในทุกภูมิภาคอย่างเพียงพอ โดยอาจใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการและวัด หรือขององค์กรสาธาณกุศล เพื่อจัดการเรียน การสอน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน การสอน จัดให้มีตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนของคณพิการอย่างทั่วถึง และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการศึกษา



พรรคสาธารณชนเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา โดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของไทยกับนานาชาติประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ วิธีการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ด้านการศึกษาระหว่างกัน รวมทั้งการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละสถานศึกษา

#### ข้าราชการชนบทนิยม วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

พรรคสาธารณชนตระหนักถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและการสืบสานขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ โดยจะส่งเสริมให้สอดแทรกการเรียน การสอนเกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะ และคุณค่าของธรรมเนียม วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติในด้านต่าง ๆ ไว้ในหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งจะรณรงค์ให้คนไทยมีความหวงแหนและภูมิใจ ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติต่อไป

#### นโยบายด้านการพัฒนาชนบท

##### ลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท

พรรคสาธารณชนมุ่งมั่นที่จะยึดหลักการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่างคนในสังคมเมืองและสังคมชนบท ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การคลัง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเข้าถึง ครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยการผลิต ในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสนองตอบต่อความต้องการพื้นฐานของมวลชน

##### ส่งเสริมเศรษฐกิจชนบท

พรรคสาธารณชนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาและอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนชนบท การส่งเสริมการกระจายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สามารถรองรับต่อปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและความต้องการของคนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งจะส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ให้การสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีคนในท้องถิ่นชนบทเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ทั้งในด้านสินเชื่อและความชำนาญด้านการพัฒนา ด้านกระบวนการผลิตและด้านการตลาด

### เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการ

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการระดมองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการอย่างครบวงจรแก่ชาชนบท ตั้งแต่การส่งเสริมให้ใช้ปัจจัยการผลิตที่ทำได้ในท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การแปรรูปผลผลิตร่วมกัน

การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ระบบตลาดนำการผลิต การกระจายและสนับสนุนสินเชื่อที่สอดคล้องกับวงจร การผลิตสินค้าเกษตรและผลตอบแทนการผลิต การจัดระบบจำหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง และการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรเพื่อการจำหน่าย

### สนับสนุนการพัฒนาสาธาณูปโภคพื้นฐานในชนบท

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธาณูปโภคพื้นฐานในชนบทยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในชนบทให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการครองชีพของคนในเมือง เพื่อให้คนไทยในชนบทมีความสะดวกสบาย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ในระดับสากล

### นโยบายด้านการพัฒนาสาธาณูปโภคขั้นพื้นฐาน

#### พัฒนาการคมนาคมขนส่ง

พรรคสาธาณชนจะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำรงและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ จะส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางอากาศและทางทะเล

#### เพิ่มศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคม

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการและมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันในการให้บริการกิจการ

โทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม การสร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลและสนับสนุนต่อการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม การสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเข้าถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของคนในชนบทที่ห่างไกล

#### บริการกระแสไฟฟ้าอย่างทั่วถึง

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพของกระแสไฟฟ้าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ทุนธรรมชาติต่ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและก่อมลภาวะต่ำ มีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ต่ำ รวมทั้งจะเร่งรัดกระจายการให้บริการอย่างทั่วถึง

#### มีระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

พรรคสาธาณชนตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของทรัพยากรน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเร่งอนุรักษ์แหล่งน้ำ พัฒนาระบบการชลประทาน ส่งเสริมและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อมลภาวะ นอกจากนี้ จะแสวงหาความร่วมมือ

#### นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

##### แสวงหาพลังงานทดแทน และพัฒนาคุณภาพการผลิต

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะศึกษา วิจัยเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งพลังงานใหม่ทดแทนแหล่งพลังงานเดิมที่ใกล้จะหมดไป เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

#### ปลูกจิตสำนึกแห่งการประหยัด

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเท่าที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาทุนธรรมชาติ ลดการทำลายป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อถนอมรักษาแหล่งพลังงานไว้ใช้ได้นานที่สุด ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ

#### ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ จะสร้างมาตรการเพื่อจูงใจให้ธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟู

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเด็ดขาดต่อผู้ก่อมลภาวะ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้สำหรับอนุชนรุ่นหลัง

#### ดูแลรักษาสมดุลระบบนิเวศน์

พรรคสาธาณชนมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ รวมทั้งจะมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากระบบนิเวศน์

#### นโยบายด้านการต่างประเทศ

##### ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

พรรคสาธาณชนมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระ เป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยจะส่งเสริมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา วิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ของไทยสู่ระดับที่เป็นจริงและเหมาะสม

##### เพิ่มพูนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

พรรคสาธาณชนมีเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยเพื่อการพัฒนา การร่วมมือแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยสนับสนุนให้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน ตลอดจนสถาบันกองทัพของประเทศต่าง ๆ

##### เพิ่มบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ

พรรคสาธาณชนมีเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศให้มากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมระหว่างประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น องค์กรสหประชาชาติ องค์กรการค้าโลก องค์กรเศรษฐกิจในภูมิภาคและ องค์กรของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพื่อยกระดับบทบาทและสถานภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ

##### เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

พรรคสาธารณชนมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ช่วยเสริมสร้างและเกื้อกูลให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการจัดระเบียบการค้าใหม่ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจะใช้นโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ในกรอบขององค์การการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบของกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น เพื่อปกป้องรักษา และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของประเทศ และผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน

#### เสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค

พรรคสาธารณชนมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายการต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งสร้างบทบาทนำและแสวงหาความร่วมมืออย่างจริงจัง ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมุ่งเน้นบทบาทสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศในความเป็นประชาธิปไตย การยึดถือความถูกต้อง เป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งการพัฒนาสังคม ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#### ข้อบังคับพรรคสาธารณชน

##### ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

ข้อบังคับพรรคสาธารณชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคสาธารณชน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารพรรคและการดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรคให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดข้อบังคับพรรคไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคสาธารณชน พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับพรรคสาธารณชนให้ใช้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคสาธารณชนเป็นต้นไป

คำนิยามในข้อบังคับพรรคสาธารณชนให้หมายความ ดังนี้

“พรรค” หมายความว่า พรรคสาธารณชน

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกพรรคสาธารณชน

“การบริจาค” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่พรรคสาธารณชน เพื่อการดำเนินกิจการของพรรคสาธารณชน หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคสาธารณชน หรือของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคสาธารณชน ตามข้อบังคับพรรคสาธารณชน

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” หมายความว่ารวมถึง

- (๑) การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า
- (๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
- (๓) การเข้าค้ำประกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
- (๔) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือคิดค่าเช่า หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น
- (๕) การให้ใช้บุคลากรซึ่งมิได้เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของพรรคสาธารณชน โดยพรรคสาธารณชน หรือสมาชิกไม่ต้องชำระค่าจ้างหรือสินจ้าง หรือต้องชำระค่าจ้างหรือสินจ้างเพียงบางส่วน เว้นแต่การเป็นอาสาสมัครนอกเวลาการทำงานโดยปกติของผู้นั้น
- (๖) การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้บริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติ
- (๗) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอื่นโดยปกติ
- (๘) การให้เดินทางหรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น
- (๙) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่นให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น
- (๑๐) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย หรือบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น
- (๑๑) การอื่นซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้พรรคสาธารณชนหรือสมาชิกได้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายซึ่งโดยปกติต้องจ่าย

การดำเนินการตาม (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ซึ่งพรรคสาธารณชนจัดให้แก่สมาชิก และมีได้เป็นไปเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่สมาชิก มิให้ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามข้อบังคับ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติพรรคการเมือง

#### หมวดที่ ๑

#### บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคสาธารณชน” ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “สรช.” พรรคสาธารณชนเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Public” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “PL”

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

พรรคสาธารณชน ใช้เครื่องหมาย



มีคำอธิบายดังนี้ กังหัน หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลักดันประเทศไทยให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่แตกแยกและก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งโดยพลังงานทดแทนที่ผลิตขึ้นเอง โดยไม่มีวันหมด

ชื่อพรรคสาธารณชน หมายถึง คนของสาธารณะที่ทำงานเพื่อส่วนรวม และมีความเสียสละต่อสังคมและประเทศชาติอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

#### หมวดที่ ๒

#### ที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรคสาธารณชน

ข้อ ๕ สำนักงานใหญ่พรรคสาธารณชน ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๒๑๐๐/๑๒๒๕ (ชั้น ๒ ของอาคาร) ถนนรามคำแหง (สุขุมวิท ๓๑) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทร. ๐๒-๓๑๘๘๓๒๕๓ โทรสาร. ๐๒-๓๑๘๘๓๒๕๓

## หมวดที่ ๓

## การเลือกตั้งการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

ของคณะกรรมการบริหารพรรคสาขาประชาชน และอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหารพรรคสาขาประชาชน และกรรมการบริหารพรรคสาขาประชาชน

ข้อ ๖ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ในที่ประชุมใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค
- (๓) เลขานุการพรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค
- (๕) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
- (๖) เภรัญญาพรรค
- (๗) โฆษกพรรค
- (๘) กรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ตามลำดับดังนี้

(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรค

(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคำนึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมและการเสียสละให้กับพรรคจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดไว้

ในกรณีที่จำนวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ



(๔) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจำนวนตามที่กำหนด

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคควรคำนึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ข้อ ๙ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคและมีผลเมื่อหัวหน้าพรรคอนุมัติให้ออก
- (๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
- (๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการขึ้นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
- (๕) จงใจหรือเจตนาทำลายพรรคให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (๖) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก

เมื่อตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทนจนครบวาระของผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตำแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน และให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ นับแต่วันที่ตำแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลง ในกรณีตำแหน่ง หัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๒) ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทนและให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

- (๑) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
- (๒) ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย

ข้อ ๑๑ หากคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งตั้งคณะตามข้อ ๑๐ หรือครบวาระ ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งตั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๑๒ สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคออกจากตำแหน่งได้ ในกรณีนี้ ให้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำร้องขอไปถึงพรรค

มติให้ถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำนวนผู้ที่เข้าประชุมใหญ่วิสามัญ โดยให้ลงคะแนนลับ

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดถูกถอดถอน ให้ที่ประชุมใหญ่ดำเนินการเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนั้น

ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการร้องขอถอดถอนประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคด้วยโดยอนุโลม โดยให้ใช้สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ และให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรคสาธาณชนนั้น เพื่อมีมติถอดถอน

ข้อ ๑๓ การดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารพรรค แต่ในกรณีที่หัวหน้าพรรคสาธาณชนหรือกรรมการบริหารพรรคสาธาณชนผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การถอดถอนผู้นั้นตามข้อบังคับนี้ จะกระทำมิได้

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรค ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค และกฎหมาย

(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค

(๓) กำหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรค และผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน โดยจัดสรรเป็นจำนวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเป็นรายบุคคล

(๕) ควบคุมไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

(๖) ดำเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงานและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค

(๘) อนุมัติจัดตั้งและยุบเลิกสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๙) ยุบเลิกพรรค

(๑๐) อำนาจการต่าง ๆ และกระทำการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๑๑) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(๑๒) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๓) พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค

(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๑๕) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามความสมควร เพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรค และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว

(๑๖) แต่งตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค รองโฆษกพรรค ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

(๑๗) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค และผู้ปฏิบัติงานของพรรค

(๑๘) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎ ระเบียบของพรรค

ข้อ ๑๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมดังกล่าว

(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคำสั่งพรรค

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมือง ให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค

(ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค

(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๓) เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับการดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ

- (ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
- (ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
- (ง) เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานใหญ่ของพรรค
- (๔) ร่องเลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่เลขานุการพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๕) เหน้ญญิกพรรคมีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สินหนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
- (๖) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
- (ก) แดลงมติที่ประชุมของพรรคและแดลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
- (ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

#### หมวดที่ ๔

แผนและกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค อำนาจหน้าที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ สาขาพรรคและอำนาจหน้าที่ของกรรมการสาขาพรรคสาธารณชน

ข้อ ๑๖ แผนและกำหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามความประสงค์ของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนขึ้นไป

ข้อ ๑๗ การจัดตั้งสาขาให้มีได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้

(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนขึ้นไป โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกไว้

(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอจัดตั้งสาขาต่อสำนักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย

ข้อ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้เขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดำเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคครั้งแรก และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้แจ้งสำนักงานใหญ่พรรคทราบเพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกสามัญของพรรค ซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคนขึ้นไป

ข้อ ๑๙ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย

- (๑) ประธานสาขาพรรค
- (๒) รองประธานสาขาพรรค
- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
- (๖) เภรัญญิกสาขาพรรค
- (๗) โฆษกสาขาพรรค
- (๘) กรรมการอื่น ๆ

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี แต่เมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

ข้อ ๒๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ตามลำดับดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกำหนดจำนวนของคณะกรรมการสาขาพรรค

(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรก แล้วเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่ได้รับเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง

(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรคและจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น

(๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรค และประชาชนโดยทั่วไป

(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมาย ในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ

(๘) จัดทำแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๒๓ กรณีมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๒๔ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ต้องคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๕) จงใจหรือเจตนาทำลายพรรคให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

(๑) ครบวาระจากการดำรงตำแหน่ง

(๒) มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

(๓) ตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด

ข้อ ๒๖ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้นเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้

ข้อ ๒๗ ให้หัวหน้าพรรคจัดทำรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามที่นายทะเบียนกำหนดและแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบเพื่อแสดงผลงานในรอบปี และรับรองงบการเงินประจำปีวันสิ้นปีปฏิทิน

#### หมวดที่ ๕

การประชุมใหญ่ของพรรคสาธารณชน การประชุมใหญ่ของสาขาพรรคสาธารณชน

และการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

#### ส่วนที่ ๑

การประชุมใหญ่

ข้อ ๒๘ การประชุมใหญ่ของพรรค ประกอบด้วย

(๑) การประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะต้องจัดให้มีขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญอาจจัดให้มีการประชุมขึ้นนอกเหนือจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ข้อ ๒๙ ให้หัวหน้าพรรคเรียกให้มีการประชุมใหญ่ของพรรคสาธารณชน ซึ่งองค์ประชุมใหญ่จะต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ผู้แทนของสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรค และตัวแทนสมาชิก ทั้งนี้ มีจำนวน



รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่าสองร้อยคน ซึ่งต้องคำนึงถึงสัดส่วนของจำนวนสมาชิกที่มีตามสาขาในแต่ละภาค และสัดส่วนของจำนวนสมาชิกหญิงและชาย เพื่อสะท้อนความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกทุกระดับ การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่การลงมติเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ต้องกระทำ โดยการลงคะแนนลับ

- (๑) หัวหน้าพรรคการเมือง
- (๒) รองหัวหน้าพรรคการเมือง
- (๓) เลขานุการพรรคการเมือง
- (๔) รองเลขานุการพรรคการเมือง
- (๕) นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
- (๖) เภรัณยูพรรคการเมือง
- (๗) โฆษกพรรคการเมือง
- (๘) กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
- (๙) คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
- (๑๐) คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

ในพรรคการเมือง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ และการจัดให้มีมติโดยมิได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ จะกระทำมิได้

ข้อ ๓๐ เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมืองเป็นครั้งแรกภายในหกสิบวัน ถ้าหัวหน้าพรรคการเมืองไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ หัวหน้าพรรคการเมืองเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการประชุมใหญ่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (๑) การทบทวนนโยบายพรรคสาธารณชนที่ได้จดทะเบียนไว้
- (๒) การทบทวนข้อบังคับพรรคสาธารณชนที่ได้จดทะเบียนไว้

- (๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
- (๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคสาธารณชน
- (๕) เรื่องที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชนตามข้อ ๖ ประธานสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสี่สาขาหรือตัวแทนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
- การลงมติในที่ประชุมใหญ่ตาม (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
- ข้อ ๓๑ พรรคสาธารณชนต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่น้อยปีละหนึ่งครั้ง
- การดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
- (๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
- (๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
- (๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขานุการพรรคการเมือง รองเลขานุการพรรคการเมือง เภรัณยู์กพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และคณะกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
- (๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
- (๕) รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (๖) แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
- (๗) การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจำปีของพรรคการเมือง
- ข้อ ๓๒ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้าพรรคตามลำดับอาวุโสเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลขานุการพรรคเป็นประธานที่ประชุมและในกรณีที่เลขานุการพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

## ส่วนที่ ๒

## การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๓๓ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนครั้ง และหัวหน้าพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอจากกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๓๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

## ส่วนที่ ๓

## การประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรค การประชุมวิสามัญอาจจะมีได้เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น เข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อประธานสาขาพรรค ให้มีการประชุมวิสามัญ

หนังสือร้องขอให้ระบุโดยชัดแจ้งว่า ประสงค์ให้เรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม

คณะกรรมการสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ แต่สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเข้าชื่อกันขอให้เรียกประชุมระเบียบวาระให้เป็นไปตามมติของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๓๖ ผู้ตั้งชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญต้องเสนอต่อประธานสาขาพรรค พร้อมกับลายมือชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๓๗ ในการประชุมสาขาพรรคการเมือง ต้องประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรคการเมือง อย่างน้อยกึ่งหนึ่งและสมาชิกสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

ข้อ ๓๘ การลงมติให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งและการลงมติ เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองให้ลงคะแนนลับ ส่วนการลงมติในเรื่องอื่น ให้เป็นไป โดยเปิดเผย เว้นแต่คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า ห้าสิบคนร้องขอให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ

ข้อ ๓๙ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค ไม่มาประชุม ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทนประธานสาขาพรรค ถ้ารองประธานสาขาพรรค ไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใด คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และให้เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ข้อ ๔๐ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๔๑ ถ้าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกราว ให้ประธานสาขาพรรค แจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

การประชุมสาขาพรรคสาธารณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดประชุมสาขาพรรคการเมือง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคเป็นอย่างน้อย คณะกรรมการสาขาพรรค ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคสาธารณะ ทั้งแบบ แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคสาธารณะ

## ส่วนที่ ๔

## การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ ๔๒ กรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคนแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกันให้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค

## หมวดที่ ๖

## การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก

## สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๔๓ สมาชิก ได้แก่ บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้

ข้อ ๔๔ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของพรรค

(๑) ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผู้ที่มีสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๔) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมีนเมาอย่างรุนแรง

(๖) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ

(๘) มีความเข้าใจในนโยบาย ตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามข้อบังคับพรรคทุกประการ

ข้อ ๔๕ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคสาธารณชนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่นายทะเบียนกำหนดต่อพรรคสาธารณชนว่าตนเองมีความประสงค์ จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก และให้คำรับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอยู่ในขณะเดียวกัน

ข้อ ๔๖ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย คำคัดค้านให้ยื่นต่อเลขาธิการพรรค หรือประธาน สาขาพรรค แล้วแต่กรณี และให้สงวนคำคัดค้านไว้เป็นความลับ เมื่อมีคำคัดค้านดังกล่าว การออกเสียง ลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับหรือไม่รับผู้ถูกคัดค้านเป็นสมาชิกให้ออกเสียง โดยลงคะแนนลับ

ข้อ ๔๗ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิก โดยจะมีคำคัดค้าน หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่า ถึงที่สุด

ข้อ ๔๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔๔ (๑) ถึง (๘)

(๔) พรรคมีมติให้ออกตามข้อบังคับพรรค เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น

(๕) พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป

(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง

(๗) กระทำการอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับพรรค

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคสาธารณชนต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค สาธารณชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคนั้น และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคสาธารณชน ทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติ คัดค้านให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิก

ผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคสาธาณชนนั้นต่อไปก็ได้

การอุทธรณ์ตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

ให้หัวหน้าพรรคสาธาณชนส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติตามวรรคสามไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายทะเบียนภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่พรรคสาธาณชนมีมติ

การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๕) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พรรคยุบไป ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลง นับแต่วันถัดจากวันที่ครบหกสิบวันนั้น

ข้อ ๔๕ การลาออกจากสมาชิกพรรค ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรค

#### หมวดที่ ๗

#### สิทธิหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ ๕๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
- (๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
- (๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
- (๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
- (๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีค่า ประกอบด้วย
  - (ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
  - (ข) เป็นผู้พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทำงานเพื่อพรรคและอุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค

(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป

(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการดำหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป

ข้อ ๕๑ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค ด้วยจิตสำนึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค

(๓) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง

(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ

(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทำลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

#### หมวดที่ ๘

##### ความรับผิดชอบของพรรคสาธารณชนต่อสมาชิก

ข้อ ๕๒ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้

(๑) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์

(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อความสามานท์สามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ

(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อำนาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก

(๔) พรรคจะให้ความสำคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสำคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค



## หมวดที่ ๕

## วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก กรรมการบริหารพรรคสาธารณชน

## และกรรมการสาขาพรรคสาธารณชน

ข้อ ๕๓ เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคร่วมกันสร้างพรรคสาธารณชนให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทย จึงกำหนดวินัย ดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคทุกระดับ ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคและไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคำสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง

(๒) ไม่ใช้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

(๓) กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทำลาย

(๔) กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคต้องไม่ปกปิดความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรค ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที

(๕) กรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป

(๖) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พื้งนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

(๗) ในการดำเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติพรรคที่ได้มีมติไว้

## หมวดที่ ๑๐

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วน

ข้อ ๕๔ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนของพรรคสาธารณชน ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชนและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคสาธารณชน

ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคสาขาพรรคประชาชนพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคสาขาพรรคประชาชนจากรายชื่อตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคสาขาพรรคประชาชนให้ความเห็นชอบ
- (๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

มติคณะกรรมการบริหารพรรคสาขาพรรคประชาชนที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด

ข้อ ๕๕ นอกจากการพิจารณาส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดส่วน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๔ ที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองอาจใช้วิธีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่พรรคการเมืองลงมติเลือกผู้สมควรส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดส่วนได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคจัดให้มีการดำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ข้อ ๒๕ แต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลำดับลงไป ในเขตเลือกตั้งใดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดส่วนในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วแต่กรณี

#### หมวดที่ ๑๑

##### การลงโทษสมาชิกพรรค

ข้อ ๕๖ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันควรแก่การลงโทษ ต้องทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าสิบห้าคนลงลายมือชื่อ

เมื่อได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการสอบสวนข้อกล่าวหา นั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งยกข้อกล่าวหา นั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหา นั้น พร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

- (๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
- (๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไม่เกินกว่าห้าคนเป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิก ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ ๕๘ เมื่อการพิจารณาลิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหาที่นั้นเสีย
- (๒) ยกข้อกล่าวหา
- (๓) กล่าวตักเตือนผู้ถูกกล่าวหา
- (๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผู้ถูกกล่าวหา ออกจากทะเบียน ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง มติที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่สมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรค ต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค และการลงมติจะต้องลงโดยวิธีลับเท่านั้น

#### หมวดที่ ๑๒

การบริหารการเงิน ทรัพย์สินและการจัดทำบัญชีของพรรคสาธารณชน

และสาขาพรรคสาธารณชน

ข้อ ๖๐ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคสาธารณชนและสาขาพรรคสาธารณชน ตลอดจน จัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคสาธารณชน ให้ประธานสาขาพรรคสาธารณชนจัดให้มีการทำ บัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรค สาธารณชนเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคสาธารณชน

ข้อ ๖๑ บัญชีของพรรคสาธารณชน และบัญชีของสาขาพรรคสาธารณชน ประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค

(๓) บัญชีแยกประเภท

(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

ข้อ ๖๒ พรรคสาธารณชนและสาขาพรรคสาธารณชนต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้จัดแจ้งการจัดตั้งขึ้น และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน

การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงิน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบดุลและงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคสาธารณชน กรณีที่มีสาขาพรรคสาธารณชน งบการเงินให้รวมถึง งบการเงินของสาขาพรรคสาธารณชนทุกสาขาพรรคสาธารณชนด้วย

- งบดุลต้องแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของพรรคสาธารณชน
- งบรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องแสดงที่มาของรายได้ ซึ่งได้รับจากเงินบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐ และรายได้อื่นที่มีกับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายดำเนินการของพรรคสาธารณชน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต้องแสดงไว้โดยชัดเจน

- งบดุลต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี

ข้อ ๖๓ ให้หัวหน้าพรรคสาธารณชนเสนองบการเงินต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต้องเสนอที่ประชุมใหญ่ของพรรคสาธารณชนอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานของพรรคสาธารณชนและสาขาพรรคสาธารณชนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคสาธารณชนอนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าพรรคสาธารณชนต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรียญพรรคสาธารณชน และให้หัวหน้าพรรคสาธารณชนส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคสาธารณชนอนุมัติพร้อมทั้งสำเนาบัญชี

หมวดที่ ๑๓

รายได้ของพรรคการเมือง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคสาธารณชน  
และการบริจาคแก่พรรคสาธารณชน

ข้อ ๖๔ พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง
- (๒) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของพรรคการเมือง
- (๓) เงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม

หาทุนของพรรค

(๔) เงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการบริจาค  
แก่พรรค

(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน

(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค

(๗) รายได้อื่น

การหารายได้ตาม (๒) และ (๗) ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

ข้อ ๖๕ การหารายได้จากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรคสาธารณชนต้องกระทำโดยเปิดเผย  
และแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการหาทุนของพรรคสาธารณชนอย่างชัดเจน และเงิน ทรัพย์สิน หรือ  
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากผู้สนับสนุนรายใด  
ที่มีจำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ให้ถือเป็นรายได้จากการบริจาค

เมื่อพรรคสาธารณชนได้ดำเนินกิจกรรมหาทุนในแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงาน  
รายได้ที่หาได้และกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่จัดกิจกรรมดังกล่าว

การรายงานตามวรรคสอง ให้ระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนทางการเงินเป็นจำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาท  
ขึ้นไปแก่กิจกรรมหาทุนนั้นด้วย

ข้อ ๖๖ สมาชิกพรรคอาจเสียค่าบำรุงประจำปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและจะเก็บเมื่อใดนั้น  
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๖๗ ในกรณีที่การบริจาคนั้นเป็นการให้หรือให้ใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ ให้คิดมูลค่าโดยคำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น หรือค่าของสินค้านั้นก่อน จึงบันทึกลงในบัญชีและในกรณีที่ไม้อาจคิดมูลค่าได้ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นนั้นให้ชัดเจนเท่าที่กระทำได้

หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งได้รับจากการบริจาค ต้องนำส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคต่อเหรียญกษาปณ์ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๖๘ การบริจาคแก่พรรคสาธารณชนตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป ให้กระทำโดยเปิดเผย ชื่อผู้บริจาคและสามารถตรวจสอบได้

การบริจาคแก่พรรคตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป ต้องเปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อสาธารณชน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ให้หัวหน้าพรรคสาธารณชนจัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงินและรายการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของผู้บริจาคทุกราย

(๒) วัน เดือน ปีที่รับบริจาค

(๓) สำเนาหลักฐานการรับบริจาค

บรรดาเงินที่พรรคได้รับจากการบริจาคมา ให้หัวหน้าพรรคและเหรียญกษาปณ์นำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามพรรค

#### หมวดที่ ๑๔

การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๖๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชน โดยทั่วไปอันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทางระบอบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) พระราชเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

(๒) พระราชรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขายิ่งขึ้น

(๓) พระราชส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

(๔) พระราชส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ำเสมอ

(๕) พระราชเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

(๖) พระราชส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง

#### หมวดที่ ๑๕

##### การเลิกพรรคสาธารณชนและสาขาพรรคสาธารณชน

ข้อ ๗๐ พรรคสาธารณชนมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้ดำรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นแต่จะถูกยุบเลิก ตามกฎหมายการยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ในกรณีที่พรรคสาธารณชนต้องยุบเลิก ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลืออยู่หลังจากการชำระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

##### รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคสาธารณชน จำนวน ๑๔ คน คือ

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ๑. นางวชิราภรณ์ อายูยืน    | หัวหน้าพรรค    |
| ๒. นายชาญชัย โรหิตศิริ     | รองหัวหน้าพรรค |
| ๓. นายโชคชัย ไทยพิชิตบุรพา | รองหัวหน้าพรรค |

๔. นายถนอมศักดิ์ นवलเศรษฐ	เลขานุการพรรค
๕. นายบุญจันทร์ โมระพัทธ์	รองเลขานุการพรรค
๖. นายทรง ทิพย์ปัญญา	รองเลขานุการพรรค
๗. นายวรพจน์ วงษ์ชัย	นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นางสาวนงเยาว์ พรไชยศิลป์	เหรียญกษาปณ์พรรค
๙. นายสหรัฐ ปวีณานนท์	โฆษกพรรค
๑๐. นายพิพัฒน์ คงรักษาคุณ	กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางสาววรัญญา บัวเทศ	กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นางสาวมานิษา บุญยัง	กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายบุญชัย วิภาวินุกูล	กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายวรกิตติ ผลสวัสดิ์	กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

อภิชาติ สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง